

ที่ บมจ.จกอ. 040/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้าทั่วไป ร้านอาหารขนาดเล็ก และโรงแรมขนาดเล็กให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายการข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบบุญ ศรีชัย)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารโดยบริษัทย่อย

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”)
 ผู้ขาย : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (“CPFT”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 ความสัมพันธ์กับ CPF : Ek-Chai มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม

2. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

CPFT จะขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้าทั่วไป ร้านอาหารขนาดเล็ก และโรงแรมขนาดเล็ก ให้แก่ Ek-Chai โดย CPFT จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในราคา รวมทั้งสิ้นประมาณ 861.6 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินที่มีตัวตนจะมีการตรวจนับและปรับปรุงราคาโอนโดยคิดมูลค่า ณ วันชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว และโดยที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ CPF ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าว จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ที่จะขาย

ทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร ให้กับลูกค้าทั่วไป ร้านอาหารขนาดเล็ก และโรงแรมขนาดเล็ก อุปกรณ์ในการจัดจำหน่าย ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 861.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินที่มีตัวตนจะมีการตรวจนับและปรับปรุงราคาโอนโดยคิดมูลค่า ณ วันชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว

4. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะขายเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

5. ขนาดของรายการ

เท่ากับร้อยละ 0.64 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ หากนำขนาดของรายการข้างต้นไปรวมกับขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564) จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1.80 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย

6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ

- ผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ CPF เนื่องจากผู้ซื้อคือ CPG ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
- ผู้ซื้อซื้อขอบเขตส่วนได้เสียในรายการซื้อทรัพย์สินจาก CPFT จำนวนรวมประมาณ 861.6 ล้านบาท

7. กำหนดระยะเวลาในการทำรายการ

คาดว่าดำเนินการโอนทรัพย์สินและชำระราคาได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564

8. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม CPF เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจบนความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล และ นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ เนื่องจากเป็นกรรมการของ CPG

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของ CPF ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท